

## สพฐ.เชิญประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2568

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.พ. 2568

สพฐ.เชิญประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference  
ครั้งที่ 2/2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ปฏิทินการประชุมฯ จำนวน 1 ฉบับ
2. กำหนดการประชุมฯ จำนวน 1 ฉบับ
  3. รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 1 ชุด
  4. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานตามนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งขอราชการสำคัญแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยกำหนดประชุมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จะเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2568 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ปฏิทินการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ  
ดังนี้

1. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนในสังกัดที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom กำหนดการประชุมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมนี้ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2568 มาด้วยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. ตอบรับการเข้าร่วมประชุม และแจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใช้เป็นสถานที่ในการเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนดังกล่าว ตามแบบฟอร์มออนไลน์ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยขอให้แจ้งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนในสังกัดที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ ขอให้ดำเนินการ ด้วยความประหยัด เรียบง่าย และไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขอความร่วมมือให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

อนึ่ง กุรณผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  
ขอใ้หมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน  
และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๗๙๘๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เชิญประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. กำหนดการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานตามนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยกำหนดประชุมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ปฏิทินการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนในสังกัดที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม Zoom ที่ Meeting ID: 954 5466 4511 Passcode: 717700 กำหนดการประชุมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมนี้ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มาด้วยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒. ตอบรับการเข้าร่วมประชุม และแจ้งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใช้เป็นสถานที่ในการเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนดังกล่าว ตามแบบฟอร์มออนไลน์ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยขอให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมนอกสถานที่ ณ โรงเรียนในสังกัดที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ ขอให้ดำเนินการด้วยความประหยัด เรียบง่าย และไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขอความร่วมมือให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

อนึ่ง...

“เรียนดี มีความสุข”

อนึ่ง กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชณะ พิศนทวิศล)

ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๓๙ - ๕๐



QR-Code สิ่งที่มาด้วย ๑-๔

“เรียนดี มีความสุข”

## ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

- [หนังสือแนะนำ](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน